

คำปราศรัยของนายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

มหาวิทยาลัยมหิดล

ในงานเปิดตัวเว็บไซต์ "ความรู้เพื่อชีวิต"

วันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

ก็เป็นความภาคภูมิใจหนึ่งที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้มีโอกาสทำหน้าที่ในการรับใช้ผู้ที่ทำงานทางด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว อันที่จริงถ้าย้อนกลับไปดู ความรู้เพื่อชีวิตในชุดที่แล้วก็คือ ในครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ.2548 ที่เราทำตอนนั้น เราทำโดยอาจารย์นิตยาเป็นหัวหน้าโครงการรอบนั้น ทำมาเป็นรูปเล่มของหนังสือ และแม้ว่าทำมา 1 แขนงเล่มเนี่ยแต่ไม่พอ ต้องเรียนทุกท่านว่าความต้องการนั้นสูงมาก ตอนที่เราพัฒนามาเป็นรูปเล่มขึ้นมาเนี่ย เราเห็นเป็นความยุ่งยากพอสมควร เพราะว่าทุกท่านจะต้องหิวหนังสือเป็นเล่มๆ และตัวหนังสือเองมันก็หนา ก็หนักอยู่เหมือนกัน และที่ยุ่งยากมากที่สุดก็คือ ว่าตอนที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวทำขึ้นมาหาที่เก็บคลัง ในการที่จะเก็บหาลำบากมากเลย ถ้าจำได้ก็คือว่าในอดีตตอนนั้นเราพัฒนาชั้น 7 เกือบจะทั้งชั้น กลายเป็นเหมือนโกดังในการที่จะเก็บหนังสือไปด้วย ในครั้งนี้เองได้มีโอกาสคุยกับทางยูนิเซฟ และก็ร่วมทั้งอาจารย์นิตยาแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกท่าน จากทุกกระทรวงและทุกหน่วยงาน เรามีความคิดเห็นตรงกันว่า ความรู้ที่หลากหลายและก็ต้องบอกว่าเป็นความรู้ที่เป็นมาตรฐานคือยอมรับกันว่าความรู้ตอนนี้มีมาก ถ้าหลายท่านเข้าสู่ออนไลน์ หรือว่าเวลาที่เข้าไปค้นหาข้อมูลเนี่ยจะมีเยอะทีเดียวแต่ความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากบูรณาการ และบูรณาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เค้าบอกว่ามีทั้งที่เป็นหมอ และไม่ใช่มอด้วยคือหมายถึงมีทั้ง อย่างเช่นตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และก็ยังมิโรงเรียนแพทย์หรือแม้กระทั่งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเอง และอีกหลายหน่วยงานที่มาช่วยกัน จนทำให้เกิดองค์ความรู้พวกนี้ตกผลึกและบูรณาการออกมาเป็นมาตรฐาน แทบจะเรียกว่าเป็นคำชี้แนะที่ท่านสามารถเอาไปอ้างอิงได้แล้วก็นำไปใช้ในหลักปฏิบัติได้ ผู้ที่จะเอาไปใช้ก็มีหลากหลายระดับเลย ตั้งแต่ผู้ทำงานทางด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวทุกท่าน นอกจากนี้แม้กระทั่งพ่อแม่พี่น้องเอง คือเราทำมาในลักษณะที่อ่านได้ง่าย ไม่ได้ยากจนเกินไป และก็ไม่ได้ห่างไกลจากวิถีชีวิต อยู่กับวิถีชีวิตของท่านเลย ตั้งแต่ที่เป็นว่าที่พ่อแม่เลย เรียกว่าตั้งแต่ตั้งครรภ์ ไปจนถึงลูกน้อยเติบโตขึ้นมาจนถึงลูกโตออกมาแล้วเราจะดูแลกันอย่างไรให้เกิดความคุ้มครองปลอดภัย ได้รับการพัฒนาสร้างการมีส่วนร่วม จนไปถึงแม้กระทั่งลักษณะการป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งจะทำอย่างไร ป้องกันจากเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นตั้งแต่ในรั้วบ้าน ไปจนถึงแม้กระทั่งในรั้วของสังคม และก็สุดท้ายที่เป็นประเด็นที่สำคัญซึ่งก็คือว่าเป็นอินโวนอีกวันหนึ่ง ที่ตอนเราประชุมเล็ก ๆ ในอีกวันหนึ่งในกลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิกันเองว่า ทุกครั้งที่ยูนิเซฟประเทศไทยก็ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวกับผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านในเวอร์ชันของภาษาไทยเรา ทั้งจะมี innovative มากมายคือนวัตกรรมใหม่ ๆ ในครั้งนี้เองเนี่ย ต้องบอกว่าในเรื่องราวของวัยรุ่นเนี่ย ถือว่าเป็นเรื่องใหม่หากท่านคลิกเข้าไปในใจวัยรุ่นซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นบทสุดท้ายในชุดนี้เอง ท่านจะได้องค์ความรู้หลากหลายเลยทีเดียว ส่วนตัวเองที่พยายามกลั่นเอาองค์

ความรู้ทั้งหมดที่พยายามเขียนออกมา และก็รวมทั้งได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมในเวทีโลก หรือว่าที่ล่าสุดที่กำลังได้รับเชิญเข้าไปที่จะเป็นที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกกับทาง จอน ฮอบบิง เข้าใจว่าเรื่องราววันนี้จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะไปคุยกันในเวทีนานาชาติเหมือนกัน เอมามาบรรจุใส่ไว้ในความรู้เพื่อนชีวิตออนไลน์แล้วเป็นภาษาไทยด้วยนะ ผมยกตัวอย่างอันหนึ่งน่าจะเป็นนวัตกรรมและก็เป็นอันที่พัฒนาขึ้นมาแล้ว ก็คือชีวิตแนวคิดเชิงบวกในการทำให้เกิดระบบ พี่เลี้ยงในชุมชนเมื่อท่านคลิกเข้าไปท่านก็จะเห็นสาระสำคัญ ท่านก็จะเห็นแม้กระทั่งว่าเทคนิคในการทำให้แนวคิดเชิงบวกและนำไปสู่ขบวนการจุดเปลี่ยนนั้นทำได้อย่างไร นอกจากนี้ในเรื่องของสาระต่าง ๆ ก็จะมีอันที่ติดกับวิถีชีวิตเนื่องจากผมเขียนในบทสุดท้ายผมก็อาจจะพูดได้ง่ายหน่อยก็คือ อย่างเช่นเรื่องเพศศึกษาท่านคลิกเข้าไปท่านก็จะเห็นทั้งมิติและเรื่องของข้อมูลศึกษาเพศศึกษาทั้งสิ้นจริง ๆ ทั้งหมดทุกบทนี้ ที่ผู้ทรงคุณวุฒิเขียนมาก็เขียนด้วยความตั้งใจและก็ได้รับการกลั่นกรอง คือเราไม่ได้เขียนแล้วก็เราช่วยกันอ่านด้วย คือแทบจะเรียกว่าเป็นฟรีรีวิเวอร์ ระบุว่าผู้ทรงคุณวุฒิกันเอง ส่งผ่านต่อและทำให้เกิดการทบทวนให้เกิดเป็นข้อมูลที่เป็นมาตรฐานและก็สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ พ่อแม่และก็รวมไปถึงคนทำงาน นักเรียน เยาวชน ครอบครัว ทุกคนที่อยู่ในชุมชนก็จะเอาข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ไปได้ หากพูดถึงในนามสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว วันนี้เองก็เป็นวันสถาปนาของสถาบันแห่งชาติ เราก็ก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 ภารกิจอันหนึ่งของสถาบันแห่งชาติก็คือการเป็นแหล่งองค์ความรู้และก็มีขบวนการในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้คนทำงานทางด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว บุคคลเหล่านั้นมีศักยภาพที่มากขึ้น ภารกิจอันนี้รัฐบาลก่อตั้งสถาบันนี้ขึ้นมาก็ต้องเรียกว่าความจริงผมได้มีโอกาสนั่งอยู่ข้าง ๆ ปลัดกระทรวงเองเราก็พูดอยู่เสมอว่าสถาบันแห่งชาติพร้อมครับ จะเป็นพลังเอนที่เป้นบดดีที่สำคัญ ในเรื่องขององค์ความรู้ ในการพัฒนาคนทำงานทางด้านเด็กและครอบครัว เพราะฉะนั้นใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นในองค์ความรู้ของสถาบันแห่งนี้ เราพร้อมที่จะเอาไปใช้ในการเผยแพร่ ส่วนใหญ่แล้วความรู้ที่เกิดขึ้นก็จะพยายามทำให้ให้ง่ายกับผู้ที่อ่าน หลายท่านที่เข้ามาในที่นี้ก็เป็นคุณครูหลายท่านก็อาจจะจะเป็นนักวิจัยทางด้านสาธารณสุข เป็นหมอกี่มี เป็นพยาบาลก็มีแม้กระทั่งผู้นำชุมชน ที่กำลังทำงานอยู่กับชุมชนความรู้ทุกอัน ที่เกิดขึ้นในสถาบันแห่งนี้ก็เป็นความรู้ที่ท่านสามารถนำไปใช้ได้ ในวิถีชีวิตของท่าน เรื่องของความรู้เพื่อนชีวิตออนไลน์ อันนี้ก็จะเป็น อันที่ เราภาคภูมิใจ และขอเรียนเชิญทุกท่านหลังจากนี้ต่อไปก็สามารถเข้าไปได้ที่ <http://www.factsforlifethai.info> ยาวนิดนึงนะครับ แต่ถ้าสมมุติเอาง่ายๆคือ พิมพ์คำว่าความรู้เพื่อชีวิต ก็จะขึ้นนำมาให้เลยว่าสามารถที่จะเข้าไปดูได้เลย และท่านก็สามารถไปดาวน์โหลดนี้ได้เราไม่ได้หวงครับท่านก็ดาวน์โหลดและนำไปใช้ในวิถีชีวิตของท่านเองได้ด้วย ถ้าหากท่านทำงานอยู่ในเซฟตี้ของตัวเอง ไม่ว่าจะอยู่ในโรงพยาบาล ไม่ว่าจะอยู่ในชุมชน หรือว่าอยู่ในโรงเรียนก็ขออนุญาตให้สามารถเอาเรื่องราวต่าง ๆ เหล่านี้เข้าไปได้ สถาบันขอน้อมเกล้าถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ใน 5 ธันวาคม 2554 ขึ้นงานโบว์แดงเหล่านี้ ก็จะเป็นขึ้นหนึ่งที่เราฝากไว้ให้กับสังคม เพื่อนำไปสู่เพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัวครับ ขอขอบคุณมากครับ